

## ~Multilinguwaheng Bersyon~

Ingles

Intsik

Koreya

Portugis

Tagalog

Espanol



### [Espesyal na Tampok] Tungkol sa pagtatapon ng sobrang laki ng basura na madaling magkamali (Malalaking Basura)

Alam mo ba kung paano magtapon ng malalaking basura?

Mga muwebles at dekoryenteng gamit, malalaking sukat na basura

「Malalaking Basura」 ang mga yaon.

Ang malalaking basura ay hindi pwedeng isama sa pangkaraniwang Basura.



Ang mga malalaking basura ay ang mga sumusunod ① o di kaya ② na nalalapat na basura

① Gawa sa mga bakal may sukat na 30cm pataas ay malalaking basura.

② Hindi gawa sa bakal may sukat na 50cm pataas ay malalaking basura.

Kung itatapon mo ang napakalaking basura kasama ng ordinaryong basura, hindi ito kokolektahin, at magiging problema ito sa mga taong gumagamit ng parehong lugar ng kolektahan ng basura.

Kapag nagtatapon ng malalaking basura, mag-apply nang maaga sa “Sentrong Tanggapan ng Malalaking sukat ng Basura”.

#### 【Sentrong Tanggapan ng Malalaking Basura】

● TEL : 0570-200-530

(Kung gagamit ng bitbiting telepono: 045-330-3953)

● Tanggapan sa Internet • Chat

Malaking sukat ng basura sa Yokohama

Search



Bukod pa rito, may mga panuntunan kung paano magtapon ng ordinaryong basura.

Oltapon ang nasusunog na basura, hindi nasusunog na basura, mga lata, bote, PET bottle, atbp. ayon sa uri.

(Ang mga polyeto para sa mga taong hindi marunong maghati ay ipinamamahagi sa mga tanggapan ng ward, atbp. Maaari mo ring tingnan ang website na tinatawag na Mixtionary.)

Mixonaryo

Search

ODalhin ang iyong basura sa isang lugar kung saan maaari mong kolektahin ito pagsapit ng 8 am sa araw na iyong itapon ito.

Mangyaring huwag itapon ang basura sa lugar kung saan mo kinokolekta ang basura pagkatapos makumpleto ang koleksyon.

**Kung susundin mo ang mga alituntunin ng paggamit ng isang lugar upang mangolekta ng basura, lahat ay maginhawang maKapag-tapon ng basura. Sundin natin ang mga patakaran at linisin natin ang lungsod ♪**



《Mascot ng Purok Kagawaran ng Tsurumi Wackun》

Taga-lathala: Tsurumi International Exchange Lounge Information Subcommittee

URL <https://www.tsurumilounge.com>

Yokohama Shi Tsurumi Ku Tsurumi Chuo 1-31-2

TEL: 045-511-5311 FAX: 045-511-5312

Inoseki Asako, Inoue Aiko, Karakama Tomoko, Hirayama Amika, Iga Kumiko

Taga-saling wika :

Abe Kayoko, Kurokawa Eiko, Komine Rei, Shinsu Jyun, Ishihara Midori, Kurahashi Geraldine